

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 10-16 กรกฎาคม 2562

“พาณิชย์” ขงแผนดันส่งออกครึ่งปีหลัง พร้อมเชิญ “จรินทร์” ถกร่วมภาคเอกชนปลายก.ค.นี้

น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ กำลังเตรียมแผนงานส่งเสริมและผลักดันการส่งออก เพื่อเสนอต่อ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.พาณิชย์คนใหม่ โดยยังคงยืนยันเป้าหมายการส่งออกปี 2562 ขยายตัว 3% เช่นเดิม และจะเชิญ นายจรินทร์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้ส่งออกสินค้าในกลุ่มสำคัญ ทั้งเกษตร อาหาร ยานยนต์และชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ อัญมณีและเครื่องประดับ ช่วงปลายเดือนก.ค. เพื่อร่วมกันวางแผนการทำงานขับเคลื่อนการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง

“กรมฯ จะยืนยันเป้าหมายการส่งออกปี 2562 ไว้ที่ 3% แม้ว่าหลายฝ่ายจะประเมินว่าการส่งออกในปีนี้จะติดลบ แต่กรมฯ ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติ จะพยายามผลักดันการส่งออกให้ขยายตัวได้ตามเป้าหมาย โดยได้เตรียมแผนจัดกิจกรรมในช่วงครึ่งปีหลังไว้หมดแล้ว” น.ส.บรรจงจิตต์ กล่าว

สำหรับรายละเอียดแผนการผลักดันการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง กรมฯ จะนำงบประมาณจากครึ่งปีแรกที่ไม่ได้ใช้ นำมารวมกับงบประมาณครึ่งปีหลัง เพื่อจัดกิจกรรมผลักดันการส่งออกรวมทั้งหมดประมาณ 300 กิจกรรม โดยจะเน้นไปยังตลาดเป้าหมายสำคัญของไทย ทั้งจีน อินเดีย อาเซียน และตลาดหลักที่มีศักยภาพ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป (อียู) แต่จะเน้นการจัดกิจกรรมเจาะตลาดเมืองรองของตลาดเหล่านี้ให้มากขึ้น เพราะยังมีโอกาสสำหรับการส่งออกสินค้าไทยอยู่

นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะให้ รมว.พาณิชย์คนใหม่ เป็นหัวหน้าคณะภาครัฐและภาคเอกชน เดินทางไปเปิดตลาดสำคัญ เช่น ตลาดจีน โดยในเดือนก.ย. 2562 ที่จะมีการจัดงานไชน่า อาเซียน เอ็กซ์โป และจะมีบรรดาผู้นำเข้าจากทั่วโลกมาร่วมงาน ซึ่งเป็นโอกาสที่ภาคเอกชนไทยจะเข้าไปเปิดตลาด รวมถึงการเสนอให้ รมว.พาณิชย์ เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์ยังประเทศอินเดีย ในหลายรัฐที่กระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเปิดตลาดก่อนหน้านี้ เพื่อสานต่อความร่วมมือทางการค้าระหว่างกัน

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

พวภัยแล้งรุนแรงหนัก ร้องฝนเทียมช่วยชาวนาด่วน!

นายเกรียงศักดิ์ ตาปนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย เผยกับฐานเศรษฐกิจว่า จากการสอบถามประธานชมรมโรงสีข้าวและสมาชิกแต่ละจังหวัด เรื่องปัญหาภัยแล้ง พอสรุปสถานการณ์ในช่วงก่อนวันที่ 14 กรกฎาคม (ก่อนเข้าพรรษา) ได้ความว่า พื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ขอนแก่น ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี สถานการณ์ในขณะนี้ ข้าวที่หว่านไปแล้วไม่ว่าพื้นที่นาดอน หรือนาในเขตชลประทาน

ต่างได้รับผลกระทบ ข้าวในนาขณะนี้กำลังยืนต้นตายจากภัยแล้ง และถ้าหากภายในสิ้นเดือน กรกฎาคม นี้ ไม่มีฝนตกลงมาช่วยอย่างเพียงพอ รวมถึงในเขตชลประทาน บางเขต (ส่วนใหญ่) ไม่มีน้ำพอที่จะสูบเพื่อช่วยเลี้ยงต้นข้าว เนื่องจากน้ำในเขื่อนก็มีปริมาณไม่มาก ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกร ชาวนาที่ปลูกข้าว นอกจากในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

แต่ถ้าหากภายในเดือนสิงหาคม สถานการณ์เปลี่ยนแปลงและกลับมามีฝนตกอย่างเพียงพอ ชาวนาจึงสามารถที่จะหว่านรอบที่สองทัน แต่ก็อาจจะได้ผลผลิตไม่เต็มที่ แต่ปัญหาที่สำคัญของการหว่านรอบ 2 คือ เกษตรกรชาวนาจะมีพันธุ์ข้าวปลูกเพียงพอหรือไม่ และพันธุ์ข้าวที่ใช้หว่านในรอบสองนั้นคุณภาพเป็นอย่างไร ? ซึ่งปีที่ผ่านมามีบางจังหวัดก็ประสบปัญหาภัยแล้ง และมีปัญหาดังกล่าว

ส่วนจังหวัดพิจิตร นครสวรรค์ เดือนสิงหาคมนี้ จะมีการทยอยเก็บเกี่ยวในบางพื้นที่ แต่เกษตรกรที่ทำนาปี และได้เพาะปลูกแล้ว ซึ่งจะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายน ก็จะได้รับผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง และ “พื้นที่ภาคกลาง” (ลุ่มเจ้าพระยา) เดือนสิงหาคมนี้จะเริ่มเก็บเกี่ยวมากขึ้น แต่มีบางพื้นที่ที่ข้าวยังต้องการน้ำในช่วงนี้ก็ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วง อีกทั้งน้ำในคลองชลประทานมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ปลายน้ำ

นายเกรียงศักดิ์ กล่าวว่า หลังจากนี้ ในเดือนสิงหาคม คงต้องประเมินสถานการณ์อีกที ถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและผลผลิต ในพื้นที่ใดบ้างและรุนแรงมากน้อยเพียงไรบ้าง สิ่งที่เราคาดหวังตอนนี้ คือขอให้ฝนตกในช่วงหลังวันเข้าพรรษา (ปลายเดือนกรกฎาคม) ซึ่งจะทำให้ข้าวกลับฟื้นขึ้นมา

“หวังว่าการทำฝนเทียมในขณะนี้จะมีผลทำให้ฝนตกในพื้นที่เพาะปลูกที่มีปัญหาภัยแล้ง ในหลายๆพื้นที่ที่รอคอยและคาดหวังกับการทำฝนเทียม และขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบ สำรวจจัดหาพันธุ์ข้าวหากเกษตรกรมีความจำเป็นที่จะต้องหว่านรอบที่สอง และชาวนาบางส่วนคงต้องใช้วิธีการดำนาโดยการเพาะต้นกล้าแล้วนำมาปักดำ”
ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

เกษตรกรเผยปลูกข้าวนาปีได้แค่ 10 ล้านไร่ จากแผน 58 ล้านไร่ ชี้น้ำน้อยเกษตรกรรอฝน

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในพี่น้องประชาชน ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ว่า ปริมาณฝนรวมของประเทศไทยในช่วงฤดูฝนนี้จะน้อยกว่าค่าปกติ 5-10% ซึ่งน้อยกว่าปีที่ผ่านมามาก อีกทั้งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ยังได้คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเกิดภาวะฝนตกน้อยตั้งแต่เดือนส.ค.-ก.ย. ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่างๆ น้อยตามไปด้วย จำเป็นต้องวางแผนใช้น้ำอย่างระมัดระวังตั้งแต่ตอนนี้ นั้น

สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปัจจุบัน (11 ก.ค. 2562) มีปริมาณน้ำในอ่างฯ รวมกันทั้งสิ้น 37,018 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้านลบ.ม.) หรือ 49% ของความจุอ่างฯรวมกันทั้งหมด มีปริมาณน้ำใช้การได้ ประมาณ 13,093 ล้านลบ.ม. อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศ ยังสามารถรองรับน้ำได้รวมกันมากกว่า 38,000 ล้านลบ.ม. เฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยา 4 เขื่อนหลัก (เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสัก-ชลสิทธิ์) มีปริมาณน้ำรวมกัน 8,596 ล้านลบ.ม. หรือ 35% ของความจุอ่างฯรวมกัน มีปริมาณน้ำใช้การได้ 1,900 ล้านลบ.ม. ซึ่ง 4 เขื่อนหลัก ยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 16,200 ล้านลบ.ม.

ปริมาณน้ำในเขื่อนดังกล่าว จะยังเพียงพอที่จะใช้สนับสนุนการทำนาปี 2563 แต่ต้องอยู่ในแผนข้าวครบวงจรเท่านั้น ซึ่งจะหารืออีกครั้ง คาดว่าจะมีพื้นที่ประมาณ 9 ล้านไร่ ซึ่งจะเริ่มปลูกช่วงต้นปีหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 2562/63 ที่ปัจจุบันเกษตรกรเริ่มปลูกแล้วประมาณ 10 ล้านไร่ จากแผนทั้งหมด 58 ล้านไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา ที่เหลือฝนที่คาดว่าจะตกอีกครั้งช่วงเดือนส.ค.-ก.ย. นี้ แต่จากการประเมินเบื้องต้นพบว่าจะน้อยกว่าค่าปกติ

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานวางมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ โดยพื้นที่ที่ยังไม่ได้ทำการเพาะปลูกข้าว ได้เน้นย้ำให้โครงการชลประทานทุกแห่ง ทำการประชาสัมพันธ์ แนะนำให้เกษตรกรทยอยเพาะปลูกตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่และให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ส่วนพื้นที่ที่ได้ทำการเพาะปลูกไปแล้ว กรมชลประทาน จะดำเนินการส่งน้ำแบบประณีตด้วยวิธีเปียกสลับแห้ง ซึ่งเป็นการส่งน้ำแบบรอบเวรหมุนเวียนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อการใช้น้ำของทุกภาคส่วน

รวมทั้งขอให้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำปิง น่าน และแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมด ทำการสูบน้ำให้เป็นไปตามรอบเวรอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังได้วางมาตรการให้ความช่วยเหลือโดยเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ ที่พร้อมจะให้การสนับสนุนได้ทันที ที่สำคัญต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองไว้ใช้ให้มากที่สุด

ที่มา ข่าวสด

เอกชน 20 รายสนใจที่ไออาร์ประมูลข้าวสารในสต็อก อคส. ลอตสุดท้ายค้ำรับมอบ 2 แสนตัน

นายไพศาล เตียวงษ์สุวรรณ รองผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า รักษาการผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า เปิดเผยว่า ตามที่มีมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เห็นชอบให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) ออกประกาศให้ผู้สนใจซื้อข้าวได้เข้ามายื่นเสนอเพื่อซื้อข้าวในสต็อกรัฐบาลที่ยังคงเหลือ 208,600.094471 ตัน จากการระบายของในสต็อกรัฐในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้าวที่คงเหลือจากการไม่มารับมอบ ข้าวที่สามารถเคลียคดีได้นำมาเปิดระบาย โดยในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 อคส. ได้เชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงหลักเกณฑ์การเปิดประมูลข้าวโดยมีผู้สนใจกว่า 20 ราย โดยมั่นใจว่าข้าวในสต็อกรัฐมาเปิดระบายครั้งนี้จะสามารถระบายออกได้หมด โดยทั้งนี้ ยังเหลือข้าวอีก 8 หมื่นตันที่รอการระบายซึ่งคาดว่าอีก 2 อาทิตย์จะสามารถเปิดระบายได้

สำหรับปริมาณที่นำออกมาประมูลครั้งนี้จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเป็นการทั่วไป ครั้งที่ 1 /2562 (การบริโภคของคน) ปริมาณ 82,444.295103 ตัน กลุ่มที่ 2 คือ การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน และสัตว์ ครั้งที่ 1/2562 (เข้าสู่อุตสาหกรรม) ปริมาณ 74,299.661869 ตัน และกลุ่มที่ 3 คือ การจำหน่ายข้าวสารในสต็อกของรัฐเข้าสู่อุตสาหกรรม ที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2562 (เข้าสู่อุตสาหกรรม) ปริมาณ 51,856.137499 ตัน

โดยจะเปิดให้ผู้สนใจที่จะมาเสนอซื้อสามารถดูข้าวได้ที่คลังสินค้าแต่ละแห่งได้ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม ถึง 19 กรกฎาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. เป็นต้นไป และกำหนดยื่นซองคุณสมบัติในวันที่ 22 กรกฎาคม และยื่นซองเสนอผู้ซื้อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 และจะเปิดซองเสนอซื้อในวันเดียวกัน คือวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.30 น ณ ห้องประชุมชั้น 6 องค์การคลังสินค้า ทั้งนี้ สำหรับราคาซื้อขายนั้น จะพิจารณาผู้ที่ยื่นเสนอซื้อในราคาสูงสุดและเมื่อได้ผู้ชนะการประมูลแล้ว อคส.ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาตรวจสอบผู้ชนะหากผ่านการพิจารณาแล้วก็จะเสนอให้กับปลัดกระทรวงพาณิชย์พิจารณา ก่อนที่จะเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีในการพิจารณาเพื่อระบายต่อไป

สำหรับข้าวที่นำมาเปิดประมูลในครั้งนี้แบ่งเป็นกลุ่ม 1 จำนวน 14 คลัง ใน 10 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร, เชียงราย, นครปฐม, นครราชสีมา, นครสวรรค์, ปทุมธานี, พะเยา, ศรีสะเกษ, สุรินทร์ และอุดรธานี โดยเป็นคลังขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ทั้งหมด ประกอบด้วยข้าวขาว 15% ข้าวหอมมะลิ 100% ข้าวหอมจังหวัด ข้าวหอมปทุม

และข้าวปลาย A1 เลิศ ส่วนกลุ่ม 2 จำนวน 4 คลัง ใน 2 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร, นครสวรรค์ เป็นคลังของ อคส. เป็นข้าวหอมจังหวัด, ข้าวเหนียวขาว 10% และข้าวขาว 5% และกลุ่ม 3 จำนวน 4 คลัง ใน 2 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร, นครสวรรค์ เป็นคลังของ อคส. ประกอบด้วยข้าวขาว 5 % และปลายข้าว A1 เลิศ ส่วนปริมาณข้าวคงเหลือที่อยู่กับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ในส่วนนั้นก็จะขึ้นอยู่กับ อตก.เป็นผู้พิจารณาระบายต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

XX

เวียดนาม

ภาวะราคาข้าวขาว 5% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 335-340 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 5 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อเทียบกับ 330-335 เหรียญสหรัฐต่อ ในสัปดาห์ก่อนหน้า ขณะที่ความต้องการข้าวขาวจากต่างประเทศชะลอลง มีเพียงคำสั่งซื้อข้าวหอมที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

กรมการผลผลิตเกษตร (the Department of Crop Production) รายงานว่า ผลผลิตข้าวในฤดูการผลิตฤดูร้อน (the summer-autumn crop) ในพื้นที่เพาะปลูกทางภาคใต้ของประเทศในปีนี้อาจจะมีประมาณ 9.2 ล้านตัน ลดลงประมาณ 23,000 ตัน เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเกษตรกรมีการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ประมาณ 10.25 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 287,500 ไร่ จากปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าผลผลิตข้าวหอมและข้าวชนิดพิเศษจะมีผลผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 24.8% ข้าวคุณภาพสูงสัดส่วนประมาณ 44% ข้าวคุณภาพปานกลางสัดส่วนประมาณ 19% และที่เหลือเป็นข้าวเหนียวและข้าวชนิดอื่นๆ

ขณะเดียวกัน กรมการผลผลิตเกษตรก็กำลังพิจารณาที่จะให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชทดแทน ในช่วงฤดูเพาะปลูกฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว (the autumn-winter rice crop) ซึ่งถือเป็นฤดูการผลิตที่ 3 หรือนาปรังรอบที่ 2 โดยทางเลือกที่ 1 คาดว่าจะให้เพาะปลูกข้าวประมาณ 4.69 ล้านไร่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิตข้าวประมาณ 4 ล้านตัน และทางเลือกที่ 2 จะให้ปลูกข้าวประมาณ 4.38 ล้านไร่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิตข้าวประมาณ 3.8 ล้านตัน และปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆในพื้นที่ประมาณ 62,500 ไร่

ที่มา Oryza.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (The Cambodian Rice Federation; CRF) กำลังวางแผนที่จะส่งออกข้าวไปยังตลาดแอฟริกาโดยผ่านบริษัทตัวแทนจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อที่จะชดเชยการส่งออกไปยังตลาดสหภาพยุโรปที่มีแนวโน้มลดลงจากมาตรการภาษีของสหภาพยุโรป

ทั้งนี้ จากการหารือของผู้แทนสหพันธ์ข้าวกัมพูชา กับผู้บริหารจากบริษัทของเกาหลีใต้ซึ่งได้แสดงความสนใจที่จะลงทุนทำธุรกิจส่งออกข้าวไปยังตลาดแอฟริกา โดยจะมีการรับซื้อข้าวจากตลาดในประเทศและดำเนินการส่งออกไปยังตลาดแอฟริกาตามชนิดข้าวที่ตรงตามความต้องการของตลาดนั้นๆ โดยเน้นว่าราคาจะต้องอยู่ในระดับที่แข่งขันกับประเทศคู่แข่งอื่นๆได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกของกัมพูชาแสดงความกังวลว่า กัมพูชาอาจจะยังไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับประเทศไทยและเวียดนามได้เนื่องจากราคาข้าวขาวของกัมพูชาอยู่ที่ระดับประมาณ 430-460 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวขาวของไทยและเวียดนามอยู่ที่ระดับประมาณ 300 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงเกษตร (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries) ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน) กัมพูชาส่งออกข้าวไปยังตลาดแอฟริกาประมาณ 20,000 ตันเท่านั้น ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Agency; PSA) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 2.598 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอสำหรับบริโภคประมาณ 81 วัน (คำนวณจากความต้องการบริโภควันละประมาณ 32,000 ตัน) น้อยกว่าระดับที่รัฐบาลกำหนดไว้ที่ 90 วัน โดยปริมาณสต็อกข้าวลดลง 11.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.947 ล้านตัน ในเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.361 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2561

ทั้งนี้ สต็อกในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) มีจำนวนประมาณ 0.551 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 26,444.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 0.00208 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 21.21% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 17 วัน) โดยสต็อกข้าวของ NFA ลดลงประมาณ 1.3% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกในคลังของเอกชน (Commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 0.998 ล้านตัน ลดลงประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.264 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 38.42% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 31 วัน) และลดลงประมาณ 11.2% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนสต็อกในภาคครัวเรือน (Household stocks) มีจำนวนประมาณ 1.049 ล้านตัน ลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.095 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว (คิดเป็นสัดส่วน 40.37% ของสต็อกข้าวทั้งหมด และเพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 33 วัน) และลดลง 17.1% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (PSA) คาดว่า ผลผลิตข้าวเปลือกในช่วงไตรมาสที่ 2 (เมษายน-มิถุนายน) มีจำนวนประมาณ 3.86 ล้านตัน ลดลงประมาณ 5.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลง 0.9% จากการประมาณการว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 3.89 ล้านตัน เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยพื้นที่เพาะปลูกในช่วงไตรมาสที่ 2 มีประมาณ 5.72 ล้านไร่ ลดลง 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 675 กิโลกรัมต่อไร่

สำหรับในช่วงไตรมาสที่ 3 นี้ (กรกฎาคม-กันยายน) เกษตรกรเริ่มเพาะปลูกข้าวไปแล้วประมาณ 1.97 ล้านไร่ หรือประมาณ 39.6% ของพื้นที่เป้าหมาย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Philippines National Food Authority; NFA) รายงานว่า การจัดหาข้าวเปลือกจากเกษตรกรตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในช่วง 6 เดือนแรกของปี (มกราคม-มิถุนายน) มีจำนวนประมาณ 5.4 ล้านถุง เพิ่มขึ้น 16% จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 4.649 ล้านตัน

ทั้งนี้ กฎหมายภาษีข้าวฉบับใหม่ที่มีผลบังคับใช้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา กำหนดให้ NFA ต้องจัดหาข้าวจากเกษตรกรในประเทศเพื่อเก็บเป็นสต็อกข้าวสำรองของประเทศ (ต้องมีสต็อกสำรองเพียงพอสำหรับ 15-30 วัน และเป็นข้าวที่จัดหาจากเกษตรกรในประเทศเท่านั้นโดยจะไม่สามารถนำเข้าข้าวจากต่างประเทศมาเก็บเป็นสต็อกสำรองได้) โดย NFA สามารถจัดหาข้าวได้จำนวนมากที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเดือนที่อุปทานข้าวในประเทศจะลดลงซึ่งตรงกับช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี (กรกฎาคม-กันยายน)

สำหรับราคาข้าวที่ NFA รับซื้อจากเกษตรกรรายย่อยนั้น กำหนดไว้ที่ 20.4 เปโซต่อกิโลกรัม หรือ ประมาณ 399 เหรียญสหรัฐต่อตัน และสำหรับการจัดหาจากเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ ต่างๆกำหนดราคาไว้ที่ 20.70 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 405 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม ค่าใช้จ่ายพิเศษ เช่น เงินค่าแรงจูงใจ 3 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 59 เหรียญสหรัฐต่อตัน ค่าอบแห้ง 0.2 เปโซ ต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 4 เหรียญสหรัฐต่อตัน ค่าขนส่ง 0.2 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 4 เหรียญสหรัฐต่อ ตัน และ เงินค่าแรงจูงใจสำหรับสหกรณ์ 0.3 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 6 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้รวม 361,832 ตัน จากที่นำข้าวฤดูการผลิต 2013-15 ออกมาประมูลประมาณ 1,632,079 ตัน (คิดเป็น 22.17% ของปริมาณข้าวที่นำ ออกมาเสนอขาย) โดยราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 2,018 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 294 เหรียญสหรัฐต่อตัน

และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถขายข้าวได้รวม 110,097 ตัน จากที่นำข้าว ออกมาประมูลประมาณ 407,314 ตัน (คิดเป็น 27.03% ของปริมาณข้าวที่นำออกมาเสนอขาย) โดยราคาขายเฉลี่ยอยู่ที่ 1,547 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 225 เหรียญสหรัฐต่อตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดว่าในปีการตลาด 2019/20 (กรกฎาคม 2019-มิถุนายน 2020) ประเทศจีนจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 208.57 ล้านตัน หรือประมาณ 146 ล้านตันข้าวสาร ลดลงจากปี 2018/19 ประมาณ 1.6% ขณะที่ความต้องการบริโภคข้าวคาดว่าจะมีประมาณ 145 ล้านตัน เท่ากับปี 2018/19 ที่ ผ่านมา

สำหรับการนำเข้าคาดว่าในปี 2019/20 จะมีประมาณ 3.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2018/19 โดยในช่วง 11 เดือนของปี 2018/19 (กรกฎาคม 2018-พฤษภาคม 2019) จีนนำเข้าข้าวแล้วประมาณ 2.3 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ ผ่านมาประมาณ 32% ขณะเดียวกันมีรายงานอย่างไม่เป็นทางการว่าประเทศจีนมีการนำเข้าข้าวเปลือกจากประเทศ เมียนมา เวียดนาม ประมาณ 10 ล้านตัน (ซึ่งเป็นตัวเลขไม่เป็นทางการและไม่มีการบันทึกเป็นสถิตินำเข้า)

ทางด้านการส่งออกข้าวในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 3.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 18% จากปีที่ ผ่านมา เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะระบายข้าวเก่าจากสต็อกรัฐบาลออกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีการส่งออกข้าว บางส่วนไปยังตลาดในแถบแอฟริกา อเมริกาใต้ และตะวันออกกลาง ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานศุลกากร (the General Administration of China Customs) รายงานว่าในช่วง 11 เดือนของปี 2018/19 (กรกฎาคม 2018- พฤษภาคม 2019) จีนส่งออกข้าวไปแล้วประมาณ 2.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

สำหรับสต็อกข้าวสินปีนั้น ในปี 2019/20 คาดว่าจะมีประมาณ 114.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากจำนวน 113.19 ล้านตัน ในปี 2018/19 โดยในปี 2019 นี้ รัฐบาลยังคงมีนโยบายในการจัดหาข้าวจากเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดหาข้าวสายพันธุ์อินดิกาต้นฤดู (early indica rice) จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมเป็นต้นไป และ การจัดหาข้าวสายพันธุ์อินดิกากลางและปลายฤดู (mid-to-late indica rice) จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ MA (ordinary international tenders) ครั้งที่ 1 ของปีงบประมาณ 2019/20 (เมษายน 2019-มีนาคม 2020) ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 9,376 ตัน ประกอบด้วยข้าวขาวเมล็ดยาว (Long grain milled rice) จากไทยจำนวนรวม 7,200 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม-25 กันยายน 2562 และข้าวเหนียวเมล็ดยาวจากไทย (Long grain sticky rice) 2,176 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างวันที่ 15 ตุลาคม 2562

ความคืบหน้าผลการประมูลในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมยื่นเสนอราคาจำนวน 9 ราย โดยญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวไทยจำนวนรวม 9,376 ตัน มีราคาเฉลี่ย (ไม่รวมภาษี) อยู่ที่ 62,849 เยนต่อตัน หรือประมาณ 581 เหรียญสหรัฐต่อตัน และถ้าเป็นราคาที่รวมภาษีเฉลี่ยอยู่ที่ 67,877 เยนต่อตัน หรือประมาณ 627 เหรียญสหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ (MAFF) ยังได้ประกาศเปิดการประมูลแบบ SBS จากประเทศสมาชิกกลุ่ม CPTPP (CPTPP simultaneous buy and sell (SBS) tender) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ซึ่งกำหนดจะนำเข้าข้าวจำนวน 1,000 ตันด้วย

ทั้งนี้ความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership; CPTPP) เป็นความตกลงการค้าเสรีที่ครอบคลุมในเรื่องการค้า การบริการ และการลงทุนเพื่อสร้างมาตรฐานและกฎระเบียบร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก ทั้งในประเด็นการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา มาตรฐานแรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงกลไกแก้ไขข้อพิพาทระหว่างรัฐบาลและนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งริเริ่มกันมาตั้งแต่ปี 2006 มีชื่อเดิมว่า TPP (Trans-Pacific Partnership) และมีสมาชิกทั้งหมด 12 ประเทศ แต่หลังจากสหรัฐฯ ถอนตัวออกไปเมื่อต้นปี 2017 ประเทศสมาชิกที่เหลือก็ตัดสินใจเดินทางมาความตกลงต่อโดยใช้ชื่อใหม่ว่า CPTPP ปัจจุบัน สมาชิก CPTPP มีทั้งหมด 11 ประเทศ คือ ญี่ปุ่น แคนาดา เม็กซิโก เปรู ชิลี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไน และเวียดนาม
ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ราคาส่งออกข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยได้รับแรงหนุนจากค่าเงินรูปีที่แข็งแกร่งและความต้องการข้าวขาวที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ประกอบกับมีความต้องการข้าวหนึ่งจากประเทศในแถบแอฟริกา โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 374-377 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 3 เหรียญสหรัฐจากระดับ 371-374 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้ ค่าเงินรูปีได้พุ่งขึ้นแตะระดับแข็งค่าที่สุดในรอบ 11 เดือน ซึ่งส่งผลให้ผู้ส่งออกได้รับส่วนต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า การเพาะปลูกพืชในฤดู Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม 2019) ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา มีประมาณ 61.125 ล้านตันลดลงประมาณ 11% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากฤดูฝนปีนี้มาล่าช้ากว่ากำหนด

กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (The India Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ประเทศอินเดียมีปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ 13% โดยพื้นที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้มีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 12% 11% 8% และ

28% ตามลำดับ ก่อนหน้านี้ กรมอุตุนิยมวิทยาอินเดีย (IMD) พยากรณ์ว่าฤดูมรสุมของปีนี้จะเริ่มมีพายุฝนพัดเข้าชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศในช่วงตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งล่าช้ากว่าที่เคยคาดไว้ว่าจะเป็นวันที่ 6 มิถุนายน ซึ่งตามปกติแล้วลมมรสุมจะพัดเข้าทางตอนใต้ของประเทศที่แคว้น Kerala ในช่วงวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี และจะเริ่มล่าถอยไปที่แคว้น Rajasthan ทางตะวันตกของประเทศในช่วงเดือนกันยายน

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) และหน่วยงานของรัฐบาลสามารถจัดหาข้าวในฤดู Kharif ปีการตลาด 2018/19 (Kharif marketing season (KMS) ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2018 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2019 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2562) ได้แล้วประมาณ 43.751 ล้านตัน โดยจัดหาได้จากแคว้น Punjab จำนวน 11.334 ล้านตัน, Telangana จำนวน 5.186 ล้านตัน, Chhattisgarh จำนวน 4.08 ล้านตัน, Haryana จำนวน 3.941 ล้านตัน, Antra Pradesh จำนวน 4.565 ล้านตัน, Odisha จำนวน 4.382 ล้านตัน, Uttar Pradesh จำนวน 3.233 ล้านตัน เป็นต้น โดยในปีการตลาด 2018/19 นี้ รัฐบาลตั้งเป้าจัดหาข้าวจำนวน 37 ล้านตัน ลดลงจากปีการตลาด 2017/18 (1 ตุลาคม 2017-30 กันยายน 2018) ที่จัดหาได้ประมาณ 38.184 ล้านตัน (มากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ 37.5 ล้านตัน)

ในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) และฤดูการผลิต rabi (พฤศจิกายน-พฤษภาคม) ปีการตลาด 2018/19 (ตุลาคม-กันยายน) รัฐบาลกลางได้ปรับราคาซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้มากยิ่งขึ้นและมีเงินทุนเพียงพอที่จะเพาะปลูกข้าวต่อไป โดยรัฐบาลให้ความมั่นใจแก่เกษตรกรว่าจะทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อคำนวณจากต้นทุนการผลิตซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,166 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 162 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) มาอยู่ที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 13% จากปีที่แล้วว่าที่ 1,550 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ปรับขึ้นไปที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 239 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 11% จากปีที่แล้วว่าที่ 1,590 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม)

ขณะที่รัฐบาลของแคว้น Chhattisgarh ซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญได้เพิ่มราคาซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum paddy buying price) เป็น 2,500 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 345 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ซึ่งสูงกว่าอัตราที่รัฐบาลกลางได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) ที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 236 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ทั้งนี้ เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) แถลงว่า รัฐบาลได้พิจารณาปรับเพิ่มราคาซื้อข้าวเปลือกขั้นต่ำ (the minimum support prices; MSPs) สำหรับปีการตลาด 2019/20 (ตุลาคม-กันยายน) ขึ้นอีกประมาณ 3.7% เพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่เกษตรกรเป็นประมาณ 50% ของต้นทุนการผลิต ซึ่งรัฐบาลได้ประมาณการต้นทุนการผลิตข้าวในปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,208 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 175 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน โดยรัฐบาลได้กำหนดราคาข้าวเกรดธรรมดา (common-grade paddy) มาอยู่ที่ 1,815 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 263 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% จากปีที่แล้วว่าที่ 1,750 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม) และข้าวเกรดดี (Grade A paddy) ปรับขึ้นไปที่ 1,835 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม หรือประมาณ 266 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% จากปีที่แล้วว่าที่ 1,770 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม)

องค์การอาหารแห่งชาติ (FCI) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 35.46 ล้านตัน (รวมข้าวสารที่คำนวณมาจากสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 10.51 ล้านตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 29% เมื่อเทียบกับจำนวน 27.56 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา แต่ลดลงประมาณ 0.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 35.63 ล้านตันในเดือนมิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา

ขณะที่สต็อกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) โดยรวมของอินเดีย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 มีจำนวนประมาณ 81.437 ล้านตัน ลดลงประมาณ 17% เมื่อเทียบกับจำนวน 69.451 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 1% เมื่อเทียบกับจำนวน 82.206 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา โดยสต็อกข้าวสาลีมีประมาณ 46.831 ล้านตันเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับจำนวน 41.801 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงประมาณ 1.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 46.56 ล้านตัน ในเดือนที่ผ่านมา

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2018/19 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-31 สิงหาคม 2562) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2561-2 กรกฎาคม 2562 มีการนำเข้าข้าว 1,195,309 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.45% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,122,884 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 157,023 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 26.91% เมื่อเทียบกับจำนวน 123,731 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,038,286 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.92% เมื่อเทียบกับจำนวน 999,153 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 27,126 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-9 กรกฎาคม 2562 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 223,189 ตัน ฝรั่งเศส 170,917 ตัน เนเธอร์แลนด์ 145,880 ตัน สเปน 107,555 ตัน อิตาลี 104,571 ตัน โปรตุเกส 87,497 ตัน โปแลนด์ 74,272 ตัน เยอรมนี 69,890 ตัน เบลเยียม 55,526 ตัน สาธารณรัฐเชค 34,731 ตัน บัลแกเรีย 29,054 ตัน สวีเดน 25,180 ตัน ลิทัวเนีย 11,386 ตัน ฮังการี 10,231 ตัน เดนมาร์ก 10,074 ตัน โรมาเนีย 8,149 ตัน กรีซ 6,324 ตัน ออสเตรีย 4,547 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-8 กรกฎาคม 2562 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 161,711 ตัน เพิ่มขึ้น 25.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 99,043 ตัน ลดลง 18.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 90,656 ตัน เพิ่มขึ้น 16.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 52,152 ตัน เพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 37,782 ตัน ลดลง 7.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะเดียวกันก็มีการนำเข้าข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากกัมพูชาจำนวน 164,649 ตัน ลดลง 24.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 145,979 ตัน เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 131,213 ตัน ลดลง 19.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถานจำนวน 93,041 ตัน เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 76,565 ตัน ลดลง 11.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และนำเข้าข้าวหักจากเมียนมาจำนวน 241,430 ตัน ลดลง 67.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 26,647 ตัน เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบ

กับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 22,304 ตัน ลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชา 16,263 ตัน เพิ่มขึ้น 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 10,629 ตัน เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-9 กรกฎาคม 2562 มีการส่งออก 217,029 ตัน ลดลง 21.29% เมื่อเทียบกับจำนวน 275,736 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 183,476 ตัน ลดลงประมาณ 24.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,464 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 33,553 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 32,272 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 สหภาพยุโรป ส่งออกข้าว 2,957 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-9 กรกฎาคม 2562 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 110,879 ตัน โปรตุเกส 32,326 ตัน สเปน 28,634 ตัน กรีซ 24,054 ตัน บัลแกเรีย 7,675 ตัน เนเธอร์แลนด์ 2,755 ตัน โปแลนด์ 2,241 ตัน โรมาเนีย 1,269 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 1,321,102 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 10.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,198,447 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 144,026 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 43.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 100,502 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,177,076 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,097,945 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 268,462 ตัน ฝรั่งเศส 192,003 ตัน เนเธอร์แลนด์ 148,313 ตัน เยอรมนี 99,947 ตัน โปแลนด์ 98,040 ตัน อิตาลี 93,585 ตัน สเปน 98,113 ตัน โปรตุเกส 81,860 ตัน เบลเยียม 75,654 ตัน สาธารณรัฐเชค 40,281 ตัน สวีเดน 30,298 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม มีการส่งออก 295,172 ตัน เพิ่มขึ้น 3.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 286,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 259,034 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 243,359 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,138 ตัน ลดลงประมาณ 16.24% เมื่อเทียบกับจำนวน 43,146 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561 ประเทศที่ส่งออกข้าว ประกอบด้วยประเทศอิตาลีจำนวน 130,474 ตัน กรีซ 50,240 ตัน สเปน 40,706 ตัน โปรตุเกส 37,389 ตัน บัลแกเรีย 13,628 ตัน โรมาเนีย 9,087 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

สหรัฐอเมริก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) (2019/20) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 497.82 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.17% เมื่อเทียบกับจำนวน 498.65 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) (2018/19) เนื่องจากคาดว่าประเทศผู้ผลิตที่สำคัญทั้งจีนและอินเดียจะมีพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตต่อพื้นที่เพาะปลูกลดลงจากปีก่อน โดยคาดว่าในปี 2562/63 (ปี 2563) ประเทศจีนจะมีผลผลิตลดลงเหลือ 146.00 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 1.68% เมื่อเทียบกับ

จำนวน 148.49 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 ประเทศอินเดียคาดว่าจะมีผลผลิต 115.0 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 0.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 115.63 ล้านตันข้าวสารในปี 2561/62 (ปี 2562) ส่วนประเทศอื่นๆที่คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในปี 2562/63 (ปี 2563) นั้น เช่น อินโดนีเซีย 37.4 ล้านตัน บังคลาเทศ 35.3 ล้านตัน เวียดนาม 28.0 ล้านตัน เมียนมา 13.3 ล้านตัน ฟิลิปปินส์ 12.2 ล้านตัน ญี่ปุ่น 7.7 ล้านตัน ปากีสถาน 7.5 ล้านตัน กัมพูชา 5.69 ล้านตัน ไนจีเรีย 4.9 ล้านตัน เกาหลีใต้ 3.88 ล้านตัน เนปาล 3.53 ล้านตัน เป็นต้น ส่วนประเทศไทยคาดว่าจะในปี 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีผลผลิต 20.90 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 20.55 ล้านตันในปี 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) ส่วนประเทศที่คาดว่าผลผลิตจะลดลง เช่น สหรัฐฯ 6.63 ล้านตัน ลดลง 6.9% เมื่อเทียบกับ 7.12 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า ขณะที่บราซิลคาดว่าจะผลผลิตจะลดลงเหลือ 7.21 ล้านตัน ลดลง 1.4% เมื่อเทียบกับ 7.31 ล้านตัน ในปีก่อนหน้า เป็นต้น

ทางด้านการบริโภคข้าว คาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 496.08 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 490.03 ล้านตันข้าวสาร ของปีการตลาด 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) เนื่องจากคาดว่าความต้องการบริโภคข้าวในหลายประเทศในแถบแอฟริกาจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าประเทศจีนจะมีความต้องการบริโภคข้าวประมาณ 144.6 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 102 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 38.0 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 35.7 ล้านตันข้าวสาร เวียดนาม 22.0 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 14.6 ล้านตันข้าวสาร เมียนมา 10.5 ล้านตันข้าวสาร และไทย 11.0 ล้านตันข้าวสาร เป็นต้น

ขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปี 2562/63 (ปี 2563) คาดว่าจะอยู่ที่ 172.65 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 170.91 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2561/62 (2562) เนื่องจากคาดว่าสต็อกข้าวของประเทศจีนจะยังคงมีปริมาณมากคิดเป็นสัดส่วนกว่า 70% ของสต็อกทั้งหมดของโลก แม้ว่ารัฐบาลจีนจะยังคงระบายนโยบายอุดหนุนของรัฐบาล เช่นเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์ที่คาดว่าจะผลผลิตจะเพิ่มขึ้นทำให้สต็อกข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นด้วย โดยคาดว่าในปีการตลาด 2562/63 (ปี 2563) ประเทศจีนจะมีสต็อกข้าวประมาณ 116.0 ล้านตันข้าวสาร อินเดีย 26.5 ล้านตันข้าวสาร ฟิลิปปินส์ 3.79 ล้านตันข้าวสาร อินโดนีเซีย 3.56 ล้านตันข้าวสาร ญี่ปุ่น 1.79 ล้านตันข้าวสาร บังคลาเทศ 1.24 ล้านตัน และสหรัฐฯ 1.6 ล้านตันข้าวสาร โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกปลายปี 2562/63 (ปี 2563) จะมีประมาณ 4.06 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้น 12.5% จากคาดการณ์ในปี 2561/62 (ปี 2562) ที่คาดว่าจะมีจำนวน 3.61 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าสต็อกข้าวของภาคเอกชนจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงในตลาดส่งออก

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปีการตลาด 2562/63 (ปีปฏิทิน 2563) จะมีปริมาณ 47.2 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นประมาณ 0.94% เมื่อเทียบกับปีการตลาด 2561/62 (ปีปฏิทิน 2562) ที่คาดว่าจะมีการค้าข้าวประมาณ 46.76 ล้านตันข้าวสาร เนื่องจากคาดว่าประเทศในแถบแอฟริกาและตะวันออกกลางจะมีความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้น ในขณะที่ประเทศจีนคาดว่าจะส่งออกมากขึ้นโดยเฉพาะการส่งไปยังตลาดแอฟริกา ขณะที่เจ้าของตลาดเดิมทั้งอินเดีย และไทยก็ยังคงมีการส่งไปยังตลาดแอฟริกาอย่างต่อเนื่องท่ามกลางภาวะการแข่งขันในตลาดที่เป็นไปอย่างรุนแรง โดยในส่วนของตลาดนำเข้านั้นคาดว่าในปี 2563 ประเทศจีนจะนำเข้าประมาณ 3.4 ล้านตัน เท่ากับในปี 2562 ประเทศฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 2.7 ล้านตัน ลดลงประมาณ 12.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.1 ล้านตัน ในปี 2562 ไนจีเรียคาดว่าจะนำเข้าจำนวน 2.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 4.7% เมื่อเทียบกับ 2.1 ล้านตันในปี 2562 ไอวอร์โคสต์คาดว่าจะนำเข้า 1.6 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 อิรักคาดว่าจะ

นำเข้า 1.35 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 3.85% เมื่อเทียบกับ 1.3 ล้านตันในปี 2562 ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะนำเข้า 1.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับ 1.35 ล้านตัน ในปี 2562 เซเนกัลคาดว่าจะนำเข้า 1.3 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.3% เมื่อเทียบกับ 1.2 ล้านตันในปี 2562 อิหร่านคาดว่าจะนำเข้า 1.15 ล้านตัน ลดลง 4.2% เมื่อเทียบกับปี 2562 แอฟริกาใต้คาดว่าจะนำเข้า 1.05 ล้านตัน ลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับ 1.1 ล้านตันในปี 2562 มาเลเซียคาดว่าจะนำเข้า 1 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 8.8% เมื่อเทียบกับ 0.85 ล้านตันในปี 2562 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะนำเข้า 0.93 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 กินีคาดว่าจะนำเข้า 0.9 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นต้น

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น ในปี 2563 คาดว่าประเทศไทยจะส่งออกได้ประมาณ 9.7 ล้านตัน (ลดลงจากเดือนมิถุนายนที่คาดว่าจะส่งออกได้ 10 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบกับ 9.2 ล้านตัน ที่คาดว่าจะส่งออกได้ในปี 2562 ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2563 จะส่งออกได้ 12 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 ในขณะที่เวียดนามคาดว่าจะส่งออก 6.5 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 ปากีสถานคาดว่าจะส่งออกได้ 4.0 ล้านตัน ลดลง 2.4% เมื่อเทียบกับปี 2562 สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.18 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.8% จากปี 2562 เมียนมาคาดว่าจะส่งออก 2.6 ล้านตัน ลดลง 7.1% เมื่อเทียบกับปี 2562 ส่วนประเทศจีนคาดว่าจะส่งออกได้ถึง 3.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 16.7% จากปี 2562 ที่คาดว่าจะส่งออก 3 ล้านตัน กัมพูชาคาดว่าจะส่งออก 1.3 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 อูรุกวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.8 ล้านตัน เท่ากับปี 2562 บราซิลคาดว่าจะส่งออกได้ 0.65 ล้านตัน ลดลง 18.7% เมื่อเทียบกับปี 2562 ปารากวัยคาดว่าจะส่งออกได้ 0.6 ล้านตัน ลดลง 7.7% เมื่อเทียบกับปี 2562 กายอานาคาดว่าจะส่งออกได้ 0.51 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2% เมื่อเทียบกับปี 2562 และอาร์เจนตินาคาดว่าจะส่งออก 0.3 ล้านตัน ลดลง 11.76% เมื่อเทียบกับปี 2562 เป็นต้น

ที่มา กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA Grains: World Markets and Trade Report, June 2019)

บราซิล

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-มิถุนายน 2019) บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 678,591 ตัน ลดลงประมาณ 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 911,634 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังประเทศ Venezuela จำนวน 170,162 ตัน ประเทศ Senegal จำนวน 117,448 ตัน ประเทศ Sierra Leone จำนวน 81,112 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 77,248 ตัน ประเทศ Gambia จำนวน 56,966 ตัน ประเทศ Cuba จำนวน 42,206 ตัน ประเทศ UAE จำนวน 24,450 ตัน ประเทศสหรัฐฯจำนวน 10,050 ตัน ประเทศ Angola จำนวน 8,547 ตัน ประเทศ Cabo Verde จำนวน 5,639 ตัน ประเทศ Bolivia จำนวน 3,463 ตัน ประเทศชิลีจำนวน 2,545 ตัน ประเทศเบลเยียมจำนวน 1,502 ตัน ประเทศปานามาจำนวน 1,326 ตัน และประเทศอื่นอีกประมาณ 75,927 ตัน

ในเดือนมิถุนายน 2019 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 26,179 ตัน ลดลงจาก 139,253 ตัน ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และลดลงจาก 95,719 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในปี 2018 บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 1.81 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 108% เมื่อเทียบกับจำนวน 870,268 ตัน ในปี 2017 โดยประเทศ Venezuela เป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งนำเข้าไปประมาณ 620,567 ตัน ตามด้วยประเทศ Senegal จำนวน 218,564 ตัน ประเทศ Peru จำนวน 121,205 ตัน, ประเทศ Gambia จำนวน 128,734 ตัน, ประเทศ Nicaragua จำนวน 114,394 ตัน, ประเทศ Sierra Leone จำนวน

112,344 ตัน, ประเทศ Cuba จำนวน 86,766 ตัน, ประเทศ Costa Rica จำนวน 64,940 ตัน ประเทศ Switzerland จำนวน 61,161 ตัน, ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 61,940 ตัน, ประเทศ Bolivia จำนวน 21,870 ตัน, ประเทศแอฟริกาใต้จำนวน 11,081 ตัน, และประเทศอื่นอีกประมาณ 186,350 ตัน เป็นต้น ทั้งนี้ ในปี 2017 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 870,268 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 935,085 ตัน ในปี 2016

ด้านการนำเข้านั้น ในช่วง 6 เดือนแรกของปี บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 458,770 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 21% เมื่อเทียบกับจำนวน 379,121 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 321,784 ตัน ประเทศ Argentina จำนวน 71,441 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 59,024 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 3,238 ตัน ประเทศ Chile จำนวน 878 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 277 ตัน ประเทศไทย 284 ตัน และประเทศอื่น ๆ อีกประมาณ 1,844 ตัน เป็นต้น

โดยในเดือนมิถุนายน 2562 บราซิลนำเข้าข้าว 96,833 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 93,252 ตัน ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้นประมาณ 44% เมื่อเทียบกับ 67,089 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในปี 2018 บราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 842,888 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 598,799 ตัน Argentina จำนวน 122,188 ตัน ประเทศ Uruguay จำนวน 107,581 ตัน ประเทศ Italy จำนวน 6,967 ตัน ประเทศ Suriname จำนวน 3,750 ตัน ประเทศ Guyana จำนวน 1,585 ตัน ประเทศ Vietnam จำนวน 444 ตัน และประเทศอื่น ๆ อีกประมาณ 1,574 ตัน เป็นต้น

บริษัท Brazil's National Supply Company (Conab) คาดว่า ในปีการผลิต 2018/19 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.428 ล้านตัน ลดลงประมาณ 13.53% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.06 ล้านตัน ในปี 2017/18 และลดลงจากการประมาณการณเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่ 10.510 ล้านตัน และคาดว่าจะมีการนำเข้าประมาณ 1.3 ล้านตัน (คิดเป็นข้าวเปลือก) ส่งออกประมาณ 0.9 ล้านตัน (คิดเป็นข้าวเปลือก) ขณะที่สต็อกข้าว (คิดเป็นข้าวเปลือก) สิ้นปีคาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 0.299 ล้านตัน ลดลงประมาณ 55.35% เมื่อเทียบกับปี 2017/18

ที่มา *Oryza.com*